

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 01 năm 2020

*
Số 2-17 -CV/ĐUK
V/v Mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối Doanh nghiệp mở rộng

**Kính gửi: - Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối;
- Các đồng chí Bí thư TCCS đảng trực thuộc ĐUK.**

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

*** Thành phần mời dự và chỉ đạo Hội nghị:**

- Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa;
- Đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng của Tỉnh ủy;
- Các đồng chí cán bộ các ban, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi Đảng ủy Khối;
- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội cựu Chiến binh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp; Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa.

*** Thành phần tham dự Hội nghị:**

- Các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng bộ Khối;
- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối; Bí thư các chi bộ thuộc khu Công nghiệp Lê Môn, Khu công nghiệp Hoàng Long, Khu công nghiệp Đình Hương – Tây bắc ga;
- Mời Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp có TCCS đảng trực thuộc (đối với Tổng giám đốc hoặc giám đốc không kiêm chức danh Bí thư) tham dự;
- Cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối;
- Mời phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Thanh Hóa; Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa dự và đưa tin Hội nghị.

*** Thời gian:** 01 buổi, khai mạc 13h30', ngày 10 tháng 01 năm 2020 (thứ 6).

*** Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa.

(Số 04 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa).

Trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian và thông báo thành phần về mời tham dự Hội nghị.

Lưu ý: Tài liệu Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và Công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 trên Website của Đảng ủy Khối qua phân quản lý văn bản để nghiên cứu và chuẩn bị các ý kiến tham gia tại hội nghị.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Thanh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Số 235 - BC/ ĐUK

MẬT

BÁO CÁO

**kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra từ Đảng ủy Khối tới cơ sở đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng; nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kết quả như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn

Năm 2019 Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng:

Quy định 179 -QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân; Chỉ thị 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Quy định số 12-QĐ/UBKTTW, ngày 11/6/2019 về thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng; Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW, ngày 11/6/2019 về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên; Quyết định số 1197-QĐ/UBKTTW, ngày 14/6/2019 ban hành mẫu “Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát”; Quy định số 13-QĐ/UBKTTW, ngày 18/9/2019 về tiếp nhận, xử lý đơn, tiếp đảng viên và công dân.

Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; Kế hoạch số 116-KH/ĐUK, ngày 07/5/2019 về kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng; kế hoạch số 200-KH/ĐUK, ngày 15/7/2019 về giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch 206- KH/ĐUK, ngày 25/9/2019 về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kế hoạch 209-KH/ĐUK, ngày 12/11/2019 về giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐUK, ngày 02/10/2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Thực hiện việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị: (Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo); Báo cáo số 214-BC/ĐUK, ngày 16/9/2019 tự kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ 2015 đến 6/2019; Báo cáo số 25-BC/ĐUK, ngày 10/10/2019 của BTV Đảng ủy khối về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp; kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy

1.1. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên.

a. Kiểm tra tổ chức đảng.

Năm 2019 Đảng ủy Khối đã kiểm tra 29 cuộc đối với 15 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp; công tác phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức cán bộ; nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đảng.

Đảng ủy cơ sở thực hiện theo chương trình đề ra, thực hiện kiểm tra và có báo cáo đó là Đảng ủy Viễn Thông, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Sông Chu, Đảng ủy Ngân hàng Hợp tác, chi nhánh Thanh Hóa; Đảng ủy Công ty Xăng dầu...

b. Kiểm tra đảng viên (không có)

1.2. Giám sát tổ chức đảng và đảng viên

a. Giám sát tổ chức đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành giám sát trực tiếp được 98 tổ chức cơ sở đảng về việc kiểm điểm, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đánh giá chất lượng cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2018. Giám sát chuyên đề 06 cuộc đối với 06 tổ chức đảng. Nội dung: giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến

năm 2025; thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐUK, ngày 02/10/2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối:

- Ban Tuyên giáo đã xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 đối với 04 tổ chức đảng; việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu đối với 04 đảng bộ cơ sở.

- Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, giám sát thực hiện quy chế dân chủ, theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP và Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp đối với 06 tổ chức .

b. Giám sát đảng viên.

Đảng ủy khối thực hiện việc giám sát thường xuyên, trực tiếp đối với đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định của Đảng thông qua Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các đảng viên thuộc diện giám sát luôn chấp hành tốt Quy chế làm việc của cấp ủy cũng như hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua giám sát, chưa phát hiện đảng viên có vi phạm.

c. Việc thực hiện Quy định giám sát trong Đảng:

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã thực hiện nghiêm túc Quy định số 86- QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã giám sát trực tiếp, dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng ủy bộ phận Nông trường Bãi Trành thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao Su Thanh Hóa. Ngoài ra việc giám sát được thực hiện tại các kỳ họp của cấp ủy các cấp và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm.

2. Thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên của cấp ủy các cấp (không).

3. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra các cấp.

a. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Từ 15/11/2018 đến 15/11/2019, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành 06 cuộc. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 04 cuộc; kiểm tra tài chính đảng 02 cuộc.

Qua kiểm tra, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối được kiểm tra có 02 tổ chức đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm; thực hiện tương đối tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục.

b. Giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên

- Giám sát thường xuyên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện việc bám, nắm hoạt động của tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ thông qua Hội nghị kiểm điểm cuối năm. Giám sát gián tiếp tổ chức đảng và đảng viên theo quy định thông qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra trong Đảng bộ Khối. Giám sát 98 chi, đảng bộ cơ sở về việc kiểm điểm, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đánh giá chất lượng cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2018; giám sát 32 đơn vị về thực hiện kết luận sau kiểm tra.

Qua giám sát, các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Qua giám sát, nắm tình hình các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn những tồn tại, khuyết điểm như sau: vẫn còn cấp ủy cơ sở chưa xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, sinh hoạt cấp ủy không ghi chép biên bản, sinh hoạt chi bộ chưa đều, chưa có sinh hoạt chuyên đề, nội dung chủ yếu là chuyên môn; chưa bám Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên ở một số chi bộ ghi trong sổ ghi biên bản chưa đầy đủ. Tự phê bình và phê bình của các đảng viên trong sinh hoạt không cao; công tác kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng; các cuộc sinh hoạt chưa đưa ra được nghị quyết hoặc kết luận.

- *Giám sát chuyên đề:*

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã giám sát 04 cuộc, đối với 02 cấp ủy viên Đảng ủy Khối. Nội dung: về thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành; 2 cuộc về kê khai tài sản thu nhập.

c. Thi hành kỷ luật đảng viên

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành khai trừ đảng 02 đảng viên; thuộc Đảng bộ CT CP Tập đoàn Miền Núi do vi phạm pháp luật (*bị tòa án tuyên phạt tù giam*) và đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao Su do vi phạm pháp luật.

d. Công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở trong hoạt động kiểm tra, giám sát đặc biệt là các nội dung liên quan đến vi phạm phải xử lý kỷ luật đảng viên đều có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo nguyên tắc, quy trình, trình tự theo quy định.

e. Kiểm tra tài chính đảng.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra 02 tổ chức đảng, kết quả kiểm tra cho thấy: Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác tài chính Đảng nghiêm túc; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên vẫn còn một tổ chức đảng ở cơ sở triển khai thực hiện quy định về chế độ đảng phí thiếu nghiêm túc; việc ghi chép sổ sách, lập báo cáo quyết toán đảng phí chưa chặt chẽ.

4. Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tương đối tốt công tác triển khai, quán triệt và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và tới 100% chi, đảng bộ cơ sở.

Qua giám sát trực tiếp và các báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng đã phối hợp tốt với chuyên môn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối tốt việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng việc giao nhận bản kê khai, cách kê khai, công khai thực hiện chưa nghiêm túc theo quy định tại Thông tư 08/TT-TTCTP.

5. Kết quả việc thực hiện Kết luận số 81-KL/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/ĐUK, ngày 08/8/2017 thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “*Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trong tình hình mới*”. Giao các ban tham mưu thực hiện các nội dung của đề án. Thông qua giám sát trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra tại các tổ chức cơ sở đảng đạt được kết quả sau:

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã kịp thời nắm chắc, tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Các tổ chức đảng đã thực hiện việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Đề án đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và các văn bản khác của Đảng ủy khối tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng viên trong toàn đảng bộ khối.

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025.

Qua công tác giám sát việc triển khai học tập nghị quyết ở các TCCSĐ là nghiêm túc, đầy đủ; nhận thức và trách nhiệm của các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động được nâng lên trong việc phát triển lĩnh vực kinh doanh của mình; gắn chặt với việc củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, vai trò tổ

chức đoàn thể được phát huy, người lao động phấn khởi, có động cơ phấn đấu vào Đảng và tổ chức đoàn thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã kiện toàn bổ sung: 51 đồng chí ủy viên cấp ủy cơ sở đối với 28 TCCSĐ; 11 ủy viên ban thường vụ đối với 10 TCCSĐ; 14 bí thư đối với 14 TCCSĐ; 12 phó bí thư đối với 12 TCCSĐ; cho thôi chức danh: 03 bí thư đối với 03 TCCSĐ; 03 phó bí thư đối với 03 TCCSĐ; 09 cấp ủy viên đối với 06 TCCSĐ. Đã thành lập 04 đảng bộ cơ sở.

7. Việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu.

Qua giám sát việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Đảng ủy khối cho thấy năm 2019 các đơn vị được chọn chỉ đạo điểm xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 đều cụ thể hóa các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa thành của đơn vị để xây dựng và thực hiện phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể: có 02 đơn vị đạt doanh nghiệp kiểu mẫu; 03 đơn vị đạt doanh nghiệp văn hóa cấp tỉnh; 04 đơn vị đạt đơn vị văn hóa cấp thành phố.

8. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐUK, ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong khối doanh nghiệp.

Trên cơ sở Kết luận số 01-KL/ĐUK, ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, qua giám sát trực tiếp và chuyên đề tại một số đơn vị nhận thấy như sau: Một số đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, có 15 đơn vị tham gia thi bí thư chi bộ giỏi do Đảng bộ khối tổ chức và 04 đơn vị tự tổ chức cho các chi bộ trực thuộc thi tại cấp mình (Đảng bộ Viễn thông, Công ty CP Cấp nước, Tổ chức Tài chính vi mô- TNHH, Công ty TNHH Mai Linh).

- Một số cấp ủy thực sự đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt; phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách các đơn vị và dự sinh hoạt chi bộ theo quy định, nhằm kịp thời động viên, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời nắm bắt tình hình chi bộ và chất lượng sinh hoạt.

- Tuy nhiên còn một số cấp ủy chưa thực hiện tốt Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 và Kết luận 01-KL/ĐUK, ngày 02/10/2018 của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quy trình chuẩn bị nội dung, phương pháp tiến hành còn hình thức; thời gian, chất lượng sinh hoạt chưa đảm bảo; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng không cao, vẫn còn tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, không đóng đảng phí không có lý do. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi

bộ sơ sài, còn kết hợp sinh hoạt chuyên môn với sinh hoạt chi bộ, nặng về đánh giá chuyên môn, chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.

9. Một số nhiệm vụ khác

- Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, chuẩn bị nhân sự thành lập mới tổ chức cơ đảng trực thuộc và bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm: bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa, Thủy điện Trung Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Công ty CP Sông Mã, Công ty CP công trình giao thông 1, Viễn Thông Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn- chi nhánh Thanh Hóa, Bắc Thanh Hóa; Công ty CP Giống cây trồng, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa); bí thư, phó bí thư chi bộ (Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Thanh Hóa; Công ty Bảo Việt Nhân thọ); phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Đà Lan.

- Thẩm định nhân sự chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT các TCCSĐ: Đảng ủy (Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn- chi nhánh Nam Thanh Hóa, CT Thủy điện Trung Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn- chi nhánh Thanh Hóa, Đảng ủy Tổng Công ty CP Hợp Lực)...

- Phối hợp với Ban Tổ chức thẩm tra, xác minh một số đảng viên được đề nghị xóa tên và việc sinh hoạt chi bộ đối với chi bộ Công ty cổ phần In vật tư Ba Đình

- Tham gia với các tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khôi xếp loại tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các tổ chức cơ sở đảng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm và nguyên nhân

- Ưu điểm:

Năm 2019 là năm Đảng ủy Khối Doanh nghiệp có sự biến động về nhân sự, nhưng Thường Trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng;

Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện một số nhiệm vụ mới phát sinh như kiểm tra công tác cán bộ, công tác thực hiện Điều lệ Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng, phát hiện kịp thời nhưng sai sót và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở chấn chỉnh kịp thời.

Là năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng nhiều nhất so với các năm trước đây, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng cao; (năm 2019 đã kiểm tra 29 cuộc đối với 15 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 10 tổ chức, giám sát trực tiếp 98 tổ chức và hàng trăm cá nhân). Nội dung đảm

bảo kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện tập thể, cá nhân có sai sót đã được khắc phục.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đã có nhiều đổi mới, theo hướng sát thực tế nhưng đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, quy định của đảng, giảm thời gian làm việc với cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát; các tổ chức đảng trong khối đã chủ động tự kiểm tra, giám sát.

Kết hợp công tác kiểm tra với việc hướng dẫn đơn vị thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát và có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát, sau khi có kết luận đã nghiêm túc tiếp thu, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; được ủy ban kiểm tra cấp trên giám sát. Qua đó đã củng cố mỗi đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

- Nguyên nhân ưu điểm:

Đảng bộ Khối thường xuyên được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sự chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và của cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các Ban tham mưu, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn đảng bộ khối đã tích cực thực hiện nhiệm vụ.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm: Một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 nội dung chưa có trọng tâm, trọng điểm, sơ sài còn nhầm lẫn kiểm tra với giám sát; về đối tượng, thời gian; chất lượng một số cuộc kiểm tra hạn chế, chưa đạt yêu cầu; hồ sơ, thủ tục, trình tự còn thiếu. Việc thực hiện chế độ báo cáo của Cấp ủy, UBKT cơ sở theo quy định còn chậm, thậm chí không có làm ảnh hưởng tới công tác tổng hợp báo cáo.

- Nguyên nhân: Một số cấp ủy viên cơ sở nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát còn chung chung; chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Cán bộ làm công tác Kiểm tra ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy đã xây dựng.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Đối với Ban Thường vụ

1. Xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2020; lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra trước ngày 05/11/2020.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng tham mưu công tác kiểm tra, giám sát trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.
3. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy và cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
4. Tổ chức việc sơ kết, tổng kết về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với sơ kết, tổng kết của Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong toàn đảng bộ.


II. Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối và cơ sở.

1. UBKT các cấp tham mưu cấp ủy các cấp nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nhận thức, thường xuyên, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận tham mưu giúp việc cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.
2. Tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.
3. Tham mưu cấp ủy tổ chức việc sơ kết, tổng kết về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với sơ kết, tổng kết của Đảng bộ, chi bộ cơ sở./.

Nơi nhận

- UBKT Tỉnh ủy (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c)
- Thường trực Đảng ủy Khối;
- Các đ/c UV UBKT ĐUK;
- Các Chi, đảng bộ, UBKT cơ sở;
- Các Ban XD Đảng, VP ĐUK;
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Ngọc Chiên